

Tin Huyện Giao Thủy :

Hội nghị thống nhất triển khai các nhiệm vụ và tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 02 ngày mùng 7 và 8/6/2024 đối với hệ không chuyên, mỗi thí sinh phải làm đủ 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo chỉ tiêu được giao, năm nay các trường THPT trên địa bàn huyện gồm trường THPT Giao Thủy, THPT Giao Thủy B, THPT Giao Thủy C, THPT Quất Lâm, THPT Thiên Trường sẽ tuyển sinh trên 2200 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 diễn ra vào ngày 26, 27, 28/6, trong đó chiều ngày 26/6 thí sinh học quy chế thi và nhận thẻ dự thi; ngày 27, 28/6 thí sinh dự thi 4 bài thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yên cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, các bậc phụ huynh có con em tham gia kỳ thi biết và nắm được quy chế, quy định, thời gian diễn ra kỳ thi, cùng những điểm mới của kỳ thi năm nay. Các ngành phối kết hợp xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT, PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh dự thi thuận lợi, đạt kết cao nhất.



Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

UBND huyện tổ chức Hội nghị thống nhất triển khai các nhiệm vụ và tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024. Đồng chí

Nguyễn Tiên Tùng - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thông tin về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 02 ngày mùng 7 và 8/6/2024 đối với hệ không chuyên, mỗi thí sinh phải làm đủ 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo chỉ tiêu được giao, năm nay các trường THPT trên địa bàn huyện gồm trường THPT Giao Thủy, THPT Giao Thủy B, THPT Giao Thủy C, THPT Quát Lâm, THPT Thiên Trường sẽ tuyển sinh trên 2200 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024, thời gian qua, các trường THCS đã tập trung giảng dạy, ôn tập cho học sinh lớp 9 và tổ chức 3 đợt thi khảo sát. Phòng Giáo dục - Đào tạo đã lập danh sách giáo viên làm công tác thi theo quy định gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tuyển vào lớp 6 trường THCS Giao Thủy.



Trường THPT Giao Thủy, THPT Giao Thủy C đề xuất các ngành

trong huyện cùng phối hợp đảm bảo các điều kiện trong khi tổ chức các kỳ thi.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 diễn ra vào ngày 26, 27, 28/6, trong đó chiều ngày 26/6 thí sinh học quy chế thi và nhận thẻ dự thi; ngày 27, 28/6 thí sinh dự thi 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trên địa bàn huyện có 4 Hội đồng thi tại trường THPT Giao

Thủy, THPT Giao Thủy B, THPT Giao Thủy C, THPT Quất Lâm, trong đó, thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT Thiên Trường sẽ dự thi tại Hội đồng thi THPT Giao Thủy; thí sinh đăng ký dự thi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên dự thi tại trường THPT Giao Thủy C.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các trường THPT, Công an, BCH Quân sự huyện, Chi nhánh Điện Giao Thủy và Đoàn Thanh niên về việc hỗ trợ công tác thi tuyển sinh lớp 6 tại trường THCS Giao Thủy, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu Trung tâm VH-TT-TT, các trường học đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, các bậc phụ huynh có con em tham gia kỳ thi biết và nắm được quy chế, quy định, thời gian diễn ra kỳ thi, cùng những điểm mới của kỳ thi năm nay. Các thí sinh cũng cần lưu ý, khi đã đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cần khẩn trương đóng lệ phí vào ngày 1/6/2024 để được tham gia thi vào ngày mùng 7, mùng 8/6/2024. Khi có kết quả điểm các môn dự thi, các trường cần liên hệ với các trường THCS để hướng dẫn các em học sinh nộp hồ sơ nhập học mới đủ điều kiện trúng tuyển.



Đồng chí Phạm Văn Phan - Phó Trưởng Công an huyện phát biểu

ý kiến về kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

Với quan điểm chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ BCH Quân sự, Công an huyện, ngành giáo dục, Chi nhánh Điện và Đoàn Thanh niên chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phục vụ thi.

Đồng thời, cùng các địa phương có các Hội đồng thi phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ đề kỳ thi tuyển sinh an toàn, đúng kế hoạch, đảm bảo các phương án tốt nhất cho kỳ thi. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; đảm bảo các điều kiện về y tế, phương án cung cấp điện, an toàn lưới điện, thường trực xử lý kịp thời các tình huống trong thời gian tổ chức kỳ thi. Đối với lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ các kỳ thi, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm chỉ đạo, thông tin về quy định khi thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi, nghiêm túc chấp hành quy định về quy chế thi, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, các thực phẩm hỗ trợ thí sinh tại Khu vực thi cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng và kịp thời hỗ trợ thí sinh trước thời gian diễn ra thi. Cùng với, các trường đồng viên các em tiếp tục ôn luyện, bồi dưỡng, củng cố kiến thức, các trường học nơi đặt Hội đồng thi tiếp tục rà soát, bổ sung cơ sở vật chất tại phòng thi, quán triệt quy chế thi tới cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất./.

Nguồn : <https://giaothuy.namdinh.gov.vn/>